

# Quyết liệt phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Những ngày này về Hưng Hà chúng tôi cảm nhận rõ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và nhân dân địa phương trong việc phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Tại xã Đông Đô, nơi phát hiện ổ dịch, chính quyền và nhân dân địa phương đã chủ động, khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đến nay, việc tiến hành rắc vôi bột, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường đến công tác lập chốt kiểm soát dịch bệnh thường xuyên, nghiêm túc 24/24 giờ. Ông Nguyễn Việt Luyết, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã Đông Đô cho biết: Hiện nay toàn xã có trên 11.700 con lợn, trong đó hơn 1.400 con lợn nái, 23 lợn đực giống, trên 5.300 con lợn thịt, gần 5.000 lợn con. Khi phát hiện ổ dịch tại địa phương, chính quyền và nhân dân đã chủ động làm vệ sinh môi trường, rắc vôi bột, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng. Đến nay, địa phương đã sử dụng trên 33 tấn vôi bột và trên 600kg hóa chất. Toàn xã hiện có 7 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ, lối vào xã, hoạt động 24/24 giờ nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, không để xảy ra tình trạng người dân đưa lợn bị bệnh ra, vào địa phương. Ngoài ra, tổ công tác của huyện, tỉnh cũng thường trực 24/24 giờ tại địa phương để chỉ đạo, hỗ trợ đôn đốc việc khoanh vùng dịch, không để bệnh lây lan ra diện rộng. Đến thời điểm hiện tại, xã không để phát sinh thêm ổ dịch mới. Mong rằng trong thời gian tới địa phương sẽ khoanh vùng và dập được ổ dịch bệnh này.

Còn tại xã Minh Khai, những ngày qua công tác phòng, chống dịch bệnh cũng được cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi đây thực hiện khẩn trương, tích cực. Công tác vệ sinh môi trường, rắc vôi bột, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng đường liên xã, thôn, xóm được tiến hành triệt để. Bên cạnh đó, xã cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo và triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Ông Trần Văn Tuyên, Trưởng thôn Thanh La, xã Minh Khai cho biết: Sau khi có khuyến cáo của cơ quan chuyên môn và chỉ đạo của địa phương, nhân dân trong thôn đã chủ động rắc vôi bột, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng nhằm bảo vệ đàn lợn. Nhìn chung, người dân đều có ý thức cao trong công tác



Phun hóa chất tiêu độc, khử trùng tại xã Minh Khai (Hưng Hà).

phòng, chống dịch bệnh. Bà Nguyễn Thị Thơ, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã cho biết thêm: Mặc dù địa phương chưa xảy ra hiện tượng lợn bị bệnh, song công tác phòng, chống dịch bệnh đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Đến ngày 27/2, toàn xã đã cấp phát cho hộ dân và sử dụng gần 10 tấn vôi bột và phun 90 lít hóa chất tiêu độc, khử trùng. Địa phương cũng đã chuẩn bị lượng vôi bột và hóa chất dự phòng; thành lập các tổ làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh, sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh xảy ra tại địa phương.

Được biết, toàn huyện Hưng Hà hiện có trên 115.000 con lợn. Từ khi phát hiện ổ dịch bệnh, huyện Hưng Hà đã tích cực chỉ đạo các địa phương phòng, chống dịch bệnh, không để dịch lây lan ra diện rộng. Huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh và tổ công tác về cơ sở phối hợp với ngành chuyên môn của tỉnh chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh ở các địa phương. Tổ chức nhiều cuộc họp khẩn và ban hành các văn bản để chỉ đạo, triển khai, chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh. Theo ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Để công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả, ngay khi phát hiện ổ dịch, huyện đã chỉ đạo ngành chức năng, các địa phương trong huyện tăng cường tuyên truyền

để nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh, triển khai các biện pháp chủ động ngăn chặn, tránh gây hoang mang cho người dân. Riêng ngành Nông nghiệp huyện tổ chức theo dõi sát sao diễn biến dịch bệnh, tổng hợp báo cáo về tình hình, công tác phòng, chống dịch bệnh để kịp thời báo cáo UBND huyện có phương án xử lý. Huyện Hưng Hà cũng chỉ đạo rà soát lại việc phân công nhiệm vụ từng thành viên Ban Chỉ đạo của huyện về phòng, chống dịch bệnh, trong đó ưu tiên tập trung lực lượng cho xã Đông Đô. Khuyến cáo để người dân tham đúng việc tái đàn trong thời điểm này. Đặc biệt, kiểm soát tốt việc vận chuyển, giết mổ, mua bán lợn tại địa phương. Tính đến ngày 27/2, các địa phương trong huyện Hưng Hà đã sử dụng trên 131 tấn vôi bột và gần 3.000 lít hóa

chất tiêu độc, khử trùng. Trong thời gian tới, các địa phương trong huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của tỉnh, huyện trong công tác phòng, chống dịch bệnh, góp phần nhanh chóng xử lý ổ dịch và không để bệnh dịch lây lan ra diện rộng.

Huyện Thái Thụy đang tích cực triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trong đó, nhiều xã đã thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh để kiểm soát các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đi qua chốt kiểm soát. Tại chốt kiểm soát dịch bệnh cầu phao sông Hóa hàng ngày có rất đông người và phương tiện ra, vào địa bàn huyện, vì vậy địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, trực 24/24 giờ.

Hiện nay, toàn huyện Thái Thụy có khoảng 130.000 con lợn, trong đó lợn nái 36.855 con, lợn thịt 65.910 con, lợn con 27.076 con, còn lại là lợn đực giống. Để chủ động phòng, chống

bệnh dịch tả lợn châu Phi, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này tới cán bộ, lãnh đạo các cấp, ban, ngành, đoàn thể trong huyện. Theo ông Đỗ Văn Tiễn, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Để công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi đạt hiệu quả, UBND huyện đã thành lập 4 đoàn kiểm tra của huyện làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống bệnh dịch nguy hiểm này tại các xã, thị trấn, thời gian kiểm tra từ ngày 26 - 28/2. Qua kiểm tra, nhìn chung các xã đã chủ động, triển khai tốt các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo hướng dẫn của các cấp, ngành trong tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số xã chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, trong đó có việc thực hiện tổng hợp, rà soát tổng đàn lợn trên địa bàn theo quy định. Đoàn kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh việc triển khai thực hiện phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại các xã trên.

Cùng với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại các xã, thị trấn, huyện Thái Thụy đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên Đài TTTH huyện về tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. UBND các xã tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã từ 1 - 2 lần/ngày về các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ngoài ra, các xã, thị trấn đã phát 7.160 tờ rơi hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đồng thời, đã tổ chức ký kết phòng, chống dịch bệnh với các cơ sở thu mua, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm, chủ các bến đò, phà, phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn. Kết quả, đã ký cam kết với 320 cơ sở giết mổ, 48 hộ kinh doanh gia súc, gia cầm và 6 chủ đò trên địa bàn huyện.

Với sự triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi của các cấp, ngành huyện Thái Thụy đã góp phần ngăn ngừa bệnh dịch nguy hiểm này lây lan vào địa bàn huyện. Hiện tại, bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa xuất hiện tại địa bàn huyện Thái Thụy.



Chốt kiểm dịch động vật tại cầu phao sông Hóa, xã Hồng Quỳnh (Thái Thụy).

đường vận chuyển động vật và sản phẩm động vật, toàn huyện Thái Thụy đã thành lập 19 chốt kiểm dịch động vật tại 15 xã có vùng giáp ranh, nhất là tại các xã có vùng giáp ranh với huyện Vĩnh Bảo (thành phố Hải Phòng). Có mặt tại chốt kiểm dịch động vật cầu phao sông Hóa, xã Hồng Quỳnh vùng tiếp giáp với xã Nam Am, huyện Vĩnh Bảo chúng tôi được chứng kiến lực lượng công an và thú y viên của xã đang tích cực làm nhiệm vụ. Ông Đỗ Duy Thiết, Chủ tịch UBND xã Hồng Quỳnh cho biết: Chốt kiểm dịch động vật cầu phao sông Hóa được thành lập và hoạt động từ ngày 24/2 theo chỉ đạo của huyện. Chốt thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh, chưa qua kiểm dịch nhằm ngăn chặn việc vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi và các dịch bệnh nguy hiểm khác trên gia súc, gia cầm ra, vào địa bàn huyện. Đồng thời, thực hiện tiêu độc, khử trùng phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật đi qua chốt kiểm soát. Tại chốt kiểm soát dịch bệnh cầu phao sông Hóa hàng ngày có rất đông người và phương tiện ra, vào địa bàn huyện, vì vậy địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, trực 24/24 giờ.

## Gạo chất lượng cao hút hàng cả xuất khẩu và thị trường nội địa



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Các doanh nghiệp đã ký kết được nhiều đơn hàng xuất khẩu gạo ngay trong tháng 3 này. Đặc biệt, những sản phẩm gạo chất lượng cao được thị trường đón nhận rất tích cực.

Nhờ ký được hợp đồng xuất khẩu gạo với số lượng lớn, Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An dù hoạt động hết công suất nhưng vẫn chưa thể đáp ứng đủ các đơn hàng xuất khẩu. Chủng loại gạo được doanh nghiệp này xuất khẩu sang Thái Lan là gạo Japonica, loại gạo chất lượng cao, hạt tròn, màu trắng và có mùi thơm tự nhiên.

Hiện mỗi năm Việt Nam xuất khẩu hơn 6 triệu tấn gạo, khoảng 20 triệu tấn được tiêu thụ nội địa. Đáng chú ý, các loại gạo cao sản, gạo hữu cơ đang chiếm từ 70 - 80% với giá bán khá tốt. Điều đáng nói, ngay tại thị trường nội địa, người tiêu dùng đã chấp nhận những loại gạo này. Để bảo đảm sức khỏe, người dùng sẽ chuyển từ ăn no sang ăn ngon và ngon hơn.

Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp biết nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng đến sản xuất những mặt hàng gạo sạch, an toàn, thơm ngon để có được giá cả và đầu ra tốt nhất.

## Sẽ xem xét hỗ trợ giá tiêu hủy lợn bị dịch theo sát giá thị trường



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xem xét giá hỗ trợ các hộ nông dân có lợn bị tiêu hủy vì dịch tả lợn châu Phi với giá sát thị trường.

Hiện tại, giá hỗ trợ các hộ dân có lợn bị tiêu hủy chỉ là 38.000 đồng/kg, giá này chưa sát với thị trường. Đặc biệt, với lợn nái, nhiều nơi chỉ hỗ trợ khoảng 27.000 đồng/kg. Trong khi đó giá thị trường lợn hơi trên thị trường ở các tỉnh, thành có dịch đều vào khoảng từ 40.000 - 53.000 đồng/kg.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc giá hỗ trợ lợn bệnh không sát giá thị trường sẽ dẫn tới việc người nông dân có thể giấu lợn bị dịch bệnh, khiến dịch tả lợn châu Phi khó kiểm soát vì dịch này chưa có vắc-xin điều trị.

MAI THƯ - TRẦN TUẤN

# Bánh gai ngon từ tâm

Bánh gai là đặc sản của làng quê Tân Hòa (Vũ Thư), tuy nhiên ngày nay, cạnh tranh với nhiều loại bánh kẹo khác nhau nên số hộ làm bánh gai đã giảm rõ rệt. Ngược lại, chị Ngô Thị Hồng Nhung, thôn Đại Đồng, xã Tân Hòa vẫn thu về 200 triệu đồng/năm và tạo việc làm cho 8 - 10 lao động nhờ duy trì nghề sản xuất bánh gai truyền thống.

Mùa lễ hội đầu năm, nhu cầu sử dụng bánh gai tăng cao nên cơ sở sản xuất bánh gai Hoàng Nhung của gia đình chị Nhung lúc nào cũng tấp nập. Không chỉ là "bà chủ" điều hành, sắp xếp công việc mà ở mọi khâu làm bánh, chị Nhung đều làm thuần thục hơn cả những người thợ. Đối tay thoăn thoắt gói bánh, bước bánh, dù chị Nhung không cần nhìn, chiếc bánh vẫn đẹp. Chị chia sẻ: Trước kia chỉ cấy lúa, gia đình chị nghèo lắm. Năm 1990, khi mới 18 tuổi, chị đi gói bánh gai thuê cho một số hộ trong làng và cũng bên

duyên với chồng nhờ nghề gói bánh gai. Năm 1994, vợ chồng chị Nhung bắt đầu mở cơ sở làm bánh gai, nhưng chỉ có hai vợ chồng tự làm tất cả các khâu. Khi đó chưa có máy móc hiện đại, bánh gai hầu như vẫn được làm thủ công. Là gai mua về phải phơi khô, nhặt sạch, ngâm rửa sạch cho vào nồi bung, có khi phải hủi trâu cho thật nhừ. Lá gai sau khi bung, vợ chồng chị phải thay nhau gội vài tiếng đồng hồ cho nát mịn. Gạo cũng được xay bằng cối quay tay, chứ chưa có máy nghiền. Rồi lại nhào bột lá gai và bột gạo, rất cầu kỳ

và tốn công sức mới có được bột làm củi bánh gai. Các công đoạn khác cũng tỉ mỉ như vậy, cho nên vất vả nhưng 1 ngày vợ chồng chị Nhung chỉ làm được khoảng 100 cái bánh gai, chủ yếu lấy công làm lãi. Dần dần, chị Nhung học hỏi và mạnh dạn đầu tư hàng trăm triệu đồng mua máy nghiền, ép bột, nồi xối bánh bằng điện, máy rửa lá, máy đảo trộn nhân bánh, máy nạo dừa... Đến nay, hầu hết các khâu làm bánh thủ công nặng nhọc đã được chị sử dụng máy móc để thay thế. Nhờ có máy móc, năng suất làm bánh tăng lên gấp hàng chục lần, gia đình chị Nhung tập

trung mở rộng thị trường tiêu thụ và thuê thêm lao động nặn bánh, gói bánh. Hơn 10 năm nay, chồng chị đi xuất khẩu lao động, một mình chị Nhung đảm nhận toàn bộ công việc sản xuất của cơ sở. Tuy rất bận rộn, nhưng hàng ngày, ở mỗi mẻ bánh, chị Nhung luôn tự tay thực hiện các khâu quan trọng. Ví dụ như khâu rửa lá gai, chị luôn trực tiếp điều khiển máy rửa lá gai, để bảo đảm lá gai thật sạch sẽ, vệ sinh, hoặc khâu xối bánh, tụy đã có nồi xối bánh bằng điện nhưng chị đều phải trực tiếp điều chỉnh nhiệt độ, lượng nước, thời gian hợp lý để bánh ngon, rền nhừ. Chị Nhung chia sẻ: Hiện nay, thị trường có nhiều loại bánh gói phong phú nên bánh gai cũng phải cạnh tranh gay gắt để tồn tại. Tân Hòa tuy là xã có truyền thống làm bánh gai, trước kia hầu như nhà nào cũng làm bánh bán, tuy nhiên hiện nay, cả xã chỉ có 5 - 6 hộ làm, trong đó có cơ sở sản xuất của gia đình chị Nhung. Bí quyết để chị Nhung vẫn ổn định, mở rộng sản xuất là chị luôn có

yêu cầu khắt khe với từng chiếc bánh gai xuất ra thị trường. Yêu cầu đầu tiên là chất lượng, muốn có chiếc bánh ngon, nguyên liệu làm bánh phải tươi ngon, chị Nhung cẩn thận chọn từ gạo, đỗ, lá gai đạt chuẩn. Nếu hầu hết các hộ dùng đường phen để làm bánh, thì chị Nhung dùng đường trắng làm bánh, chỉ phí tăng lên chút ít nhưng bù lại bánh rất thơm ngon, thời gian bảo quản lâu. Nhiều năm làm bánh chị rút ra kinh nghiệm, ngay chiếc lá chuối khô, bọc lớp vỏ ngoài của bánh cũng quyết định chiếc bánh gai có ngon hay không, vì nếu lá chuối bị hôi, mốc sẽ làm bánh bị nồng, mất đi mùi vị thơm ngon của bánh gai. Chị luôn nhắc nhở người lao động thực hiện công việc gói bánh gai của cơ sở nhà mình: không cần chạy đua theo số lượng mà phải làm cẩn thận như chính mình sử dụng; chất lượng và vệ sinh là yêu cầu số 1 của chị. Riêng chị Nhung thì tâm niệm mỗi chiếc bánh gai xuất ra thị trường là niềm tự hào của người dân Tân

Hòa, chị mong muốn lưu lại những ấn tượng thật đẹp cho khách hàng mỗi khi thưởng thức đặc sản làng quê mình. Mặc dù phải cạnh tranh khá gay gắt với các loại bánh kẹo khác nhưng mỗi ngày qua đi, sản phẩm bánh gai của gia đình chị Nhung lại thêm vững vàng trên thị trường nhờ có chất lượng tốt, giữ được hương vị truyền thống. Hiện cơ sở sản xuất bánh gai của gia đình chị Nhung có quy mô lớn nhất xã Tân Hòa. Đến nay, gia đình chị sản xuất trung bình 2.000 chiếc bánh gai/ngày, số lượng bánh gai tăng lên gấp 1,5 lần vào mùa đông và giảm một ít vào mùa hè. Trừ chi phí đầu tư, mỗi năm chị Nhung thu lãi khoảng 200 triệu đồng từ sản xuất bánh gai. Từ

hai bàn tay trắng, nhờ chiếc bánh gai, chị Nhung đã vươn lên làm giàu cho gia đình. Ngoài ra, nhiều năm qua, cơ sở sản xuất của chị Nhung còn giải quyết việc làm thường xuyên cho 8 - 10 lao động lúc nông nhàn, với mức thu nhập hiện nay bình quân 2,5 triệu đồng/lao động/tháng.

QUYNH LƯU



Chị Nhung kiểm tra sản phẩm bánh gai của gia đình.